

Thể thao Lệ Thủy PHẦN ĐẤU VƯƠN LÊN NGÔI ĐÀU

XUÂN THI

Từ phát triển hiệu quả phong trào TDTT quần chúng đến tổ chức tốt Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII năm 2017 và có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, thể thao Lệ Thủy đã vươn lên giành vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017 - 2018

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tập luyện thể dục thể thao (TDTT) để nâng cao sức khỏe; đồng thời tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân, thời gian qua, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở huyện Lệ Thủy đã chú trọng công tác phát triển phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân. Đặc biệt, Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn dân, góp phần phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn toàn huyện.

Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 được tổ chức thành 3 giai đoạn với sự tham gia của 38 địa phương, đơn vị. Các đoàn thể thao tranh tài ở 11 môn thi đấu, bao gồm: Cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền và việt dã. Tham gia Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII ước tính có hơn 10.000 người, trong đó có hơn 2.277 vận động viên, 100 huấn luyện viên, 150 trọng tài. Là sự kiện thể thao lớn của địa phương 4 năm diễn ra 1 lần nên lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII diễn ra hoành tráng, long trọng với những màn đồng diễn của các trường PTDT Nội trú huyện, THCS Kiến Giang, võ karate, võ cổ truyền và hội

người cao tuổi; biểu dương lực lượng của nhiều cơ quan, đoàn thể. Đại hội đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, người hâm mộ thể thao trên địa bàn huyện về một giải đấu thể thao đoàn kết, chất lượng, lôi cuốn khán giả. Góp phần làm nên thành công Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy còn phải kể đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế được đảm bảo; nguồn huy động xã hội hóa được triển khai tích cực với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Kết thúc Đại hội, đoàn thể thao trường THPT Trần Hưng Đạo đã giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì xã An Thủy, giải Ba trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Ông Nguyễn Trần Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Lệ Thủy cho biết: Từ tổ chức thành công Đại hội TDTT cơ sở, các địa phương đã tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội TDTT huyện, do đó chất lượng thi đấu được nâng cao hẳn. VĐV của các đoàn đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, lôi cuốn. Đó là những pha bóng kỹ thuật của môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn; hay như sức mạnh cơ bắp, kỹ thuật, sự dẻo dai của môn kéo co, đẩy gậy; bước chạy mạnh mẽ, thần tốc của môn điền kinh; nước cờ hay của môn cờ tướng... Có thể nói, tất cả các đoàn thể thao đã thể hiện lối chơi riêng tạo nên phong cách đa dạng khi tham gia Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII. Nhìn chung, thông qua Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 có thể khẳng định được những môn thể thao thể mạnh của các địa phương, đơn vị. Chẳng hạn như xã Sơn Thủy phát triển về phong trào bóng bàn; thị trấn Kiến Giang mạnh về môn cầu lông, cờ tướng; Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy có phong trào bóng chuyền nữ; Trường THPT Trần Hưng Đạo thì có thể mạnh về việt dã, điền kinh, đẩy gậy; đua thuyền có xã Lộc Thủy, Mỹ Thủy...

Từ phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh đến tổ chức hiệu quả Đại hội TDTT cấp huyện, Lệ Thủy đã tuyển chọn

được nhiều vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu 12 môn tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017 - 2018. Kết quả, đoàn thể thao huyện Lệ Thủy đã giành vị trí nhất toàn đoàn với thành tích 35HCV, 21HCB và 17HCD. Cụ thể, đoàn thể thao Lệ Thủy đã giành giải nhất toàn đoàn ở các môn bơi lội (13HCV, 3HCB, 5HCD); điền kinh (4HCV, 3HCB, 3HCD); võ cổ truyền (7HCV, 5HCB, 1HCD); võ karate (5HCV, 6HCB, 1HCD); bóng bàn (3HCV, 1HCB). Bên cạnh đó, đội bóng chuyền nữ giành giải nhất; đội kéo co nam giành giải ba. Ngoài ra, đoàn Lệ Thủy giành giải ba toàn đoàn ở các môn cờ tướng, cờ vua và việt dã. Có 80 vận động viên của đoàn thể thao Lệ Thủy giành huy chương tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII. Trong đó có 41 VĐV giành HCV, 17 VĐV giành HCB và 22 VĐV giành HCD.

Tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII, bơi lội Lệ Thủy tiếp tục khẳng định được thế mạnh của mình với nhiều vận động viên giành thành tích cao như Phan Đức Toàn (5HCV), Lê Thị Việt Trinh (4HCV, 1HCB), Lê Võ Mạnh Linh (4HCV, 1HCB)... Trong khi đó, ở môn bóng bàn VĐV Võ Thị Thùy Na (ở xã Sơn Thủy) đã giành 3HCV; môn điền kinh VĐV Dương Đức Cần (xã Tân Thủy) giành 2HCV. Điều đáng nói có những VĐV tham gia thi đấu 2 môn thể thao và đều đạt huy chương. Tiêu biểu như VĐV Đinh Thị Hà (Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy) giành 1HCV bóng chuyền nữ, 1HCB điền kinh. VĐV Phạm Thị Hồng Nhung (xã Cam Thủy) giành 1HCV bóng chuyền nữ và 1HCB, 1HCD ở môn võ cổ truyền...

Theo ông Dương Văn Liên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lệ Thủy để đạt được thành tích cao nhất tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, đoàn VĐV thể thao Lệ Thủy đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo huyện thì sự phối hợp



Đoàn thể thao huyện Lệ Thủy giành giải Nhất toàn đoàn giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII.

Ảnh: X.T

chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị như phòng GD&ĐT, Bệnh viện Đa khoa huyện, trường THPT Trần Hưng Đạo... trong quá trình tuyển chọn VĐV thành lập đội tuyển tập luyện và thi đấu. Đó còn là trách nhiệm, quyết tâm của các vận động viên; sự nhiệt tình, tích cực của các huấn luyện viên khi tham gia các môn thi đấu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Dương, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện Lệ Thủy cho biết: Trong thời gian tới, chính quyền các địa phương ở Lệ Thủy sẽ tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao để nhân dân trên địa bàn toàn huyện tham gia tập luyện TDTT thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và phát triển sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đặc biệt, Lệ Thủy tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08 NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 góp phần phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ■

X.T